
7บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2566 

วันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2566 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 

********************* 

ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสนั่น            คงวารี    ประธานสภา อบต. สนั่น       คงวารี  
2 นางขวัญศิร ิ        ณ นคร รองประธานสภา อบต. ขวัญศิริ     ณนคร  
3 นายปราโมทย      ประทุมมา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 ปราโมทย   ประทุมมา  
4 นางภิรมณ           อวมสอาด สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 ภิรมณ      อวมสอาด  
5 นางสาวรัฐรวี       หลักเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 รัฐรวี        หลักเพ็ชร  
6 นายสุรพงษ         อวมสอาด สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 สุรพงษ     อวมสอาด  
7 นายชัยวัฒน        ฟุงสวาท สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 ชัยวัฒน    ฟุงสวาท  
8 นายไวยวุฒิ         หาญคุณากุล เลขานุกาสภา อบต. ไวยวุฒิ      หาญคุณากุล  

รายชื่อผูไมมาประชุม 

ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเกียรติรัตน    แตงอุไร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1   

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชาตรี         อวมสอาด นายกองคการบริหารสวนตำบล ชาตรี       อวมสอาด  
2 นายสิทธิ          เพ็ชรนิล รองนายก อบต. สิทธิ        เพ็ชรนิล  
3 นายภพพสิษฐ    อำพรเวช รองนายก อบต. ภพพสิษฐ   อำพรเวช  
4 พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร รองปลัด อบต.นาเกลือ ปริญญา   จันทรขจร  
5 นางสาวชลทิชา    นาคสุข หัวหนาสำนักปลัด ชลทิชา     นาคสุข  
6 นางสาวอัชราภรณ  สันติวิทยารมณ ผูอำนวยการกองคลัง อัชราภรณ  สันติวิทยารมณ  
7 นายภูมิพิพัฒน    ไชยภูมิ ผูอำนวยการกองชาง ภูมิพิพัฒน   ไชยภูมิ  
8 นายอาทิตย         ประเสริฐ ผูอำนวยการกองสวัสดิการฯ อาทิตย       ประเสริฐ  
9 นางสาวนลินรัตน   เหนือโท ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ นลินรัตน   เหนือโท  

10 นางสาวนิติรัตน       มวงสาว นักจัดการงานท่ัวไป นิติรัตน        มวงสาว  
11 นายสิทธิชยั         พับบรรจง ผช.นักวิเคราะหฯ สิทธิชัย        พับบรรจง  
12 นายศิริเดช        ธรรมนารถสกุล ผช.นักจัดการงานท่ัวไป ศิริเดช    ธรรมนารถสกุล  
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายไวยวุฒิ  หาญคุณากุล         -จากการตรวจสอบของผูชวยเลขาฯ สมาชิกสภาองคการบิหารสวนตำบลนาเกลือ  

เลขานุการสภาฯ มีท้ังหมด เลขานุการสภาฯ  8 ทาน มีผูมาลงชื่อเขารวมประชุมครั้งนี้ ท้ังหมด 7 ทาน 

ถือวาเกินก่ึงนึ่งขององคการประชุม สามารถดำเนินการประชุมได และขณะเดียวกัน 

คณะผูบริหารไดเดินทางเขารวมการประชุม ตามหนังสือเชิญของประธานสภาฯ เพ่ือ

ไมใหเปนการเสียเวลาตามท่ีไดกำหนดเวลาการประชุม ผมนายไวยวุฒิ หาญคุณากุล 

ปลัดองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ในฐานะเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตำบลนาเกลือ ขออนุญาตกราบเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลนา

เกลือ  ทานสนั่น  คงวารี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แลวกลาวเปดการประชุมสภาฯ 

ตามระเบียบวาระตอไป กราบเรียนเชิญครับ 

นายสนั่น  คงวารี  -สวัสดีครับทานสมาชิก ทานนายก รองนายก และหัวหนาสวนราชการทุกทานครับ 

ประธานสภาฯ  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดประชุมสภาฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

    -ไมมี-      
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (สมัยสามัญ) สมัยท่ี  3  ครั้งท่ี 2 ประจำป 2566 

 เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม  2566 

นายสนั่น คงวารี   -การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจำป 2566  เม่ือ 

ประธานสภาฯ   วันท่ี  23 สิงหาคม 2566   ขอใหท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม วามี 

    ขอผิดพลาดหรือตองการแกไขคำพูดตรงไหนบาง ถามีกรุณาแจงตอท่ีประชุมไดครับ 

ท่ีประชุม -ไมมี- 

นายสนั่น  คงวารี -หากไมมีสมาชิกทานใดทักทวงหรือขอแกไข จึงขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการ 

ประธานสภาฯ ประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจำป 2566 เม่ือวันท่ี  23 สิงหาคม 2566 

   ขอเชิญยกมือครับ 

มติท่ีประชุม   รับรอง              6           เสียง 

ไมรับรอง            -           เสียง 
งดออกเสียง         1          เสียง    (ประธานสภาฯ) 

  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทูถามท่ัวไปและกระทูถามดวน 

     -ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 

    -ไมมี- 

 

 

ระเบียบวาระ/... 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

    5.1  ขอยกเลิกโครงการจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 2/2566 และ ครั้งท่ี 3/2566 

นายสนั่น  คงคารี   -ดวยนายก อบต.นาเกลือ ไดเสนอญัตติตอประธานสภาฯ เพ่ือขอยกเลิกโครงการ

ประธานสภาฯ   จายเงินสะสม ครั้งท่ี 2/2566 และ ครั้งท่ี 3/2566 ขอเชิญ นายก ครับ 

นายชาตรี  อวมสอาด  เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯและผูเขารวม 

นายก อบต.   ทุกทานตามท่ีสภาไดอนุมัติการจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 2 ประจำป พ.ศ. 2566 เม่ือ 

คราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี แรก ครั้งท่ี 2/2566 เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ 

2566 และไดมีการอนุมัติโครงการจายขาดเงินสะสมท้ังสิ้น จำนวน 4 โครงการ และ 

สมัยครั้งท่ี 3 ประจำป พ.ศ. 2566 เม่ือคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี   

2 /2566 วันท่ี 15 มิถุนายน 2566 และไดมีการอนุมัติโครงการจายขาดเงินสะสม

ท้ังสิ้น จำนวน 17 โครงการ นั้น ปรากฏวา มีโครงการท่ีขอจายขาดเงินสะสม จำนวน 

4 โครงการท่ีไมสามารถดำเนินการได จึงขอยกเลิกโครงการ เพ่ือใหไดยอดบัญชีเงิน

สะสมท่ีถูกตอง  ดังนี้ 

1. โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.ส.ล. บริเวณบานเลขท่ี 89 หมูท่ี 4 จำนวน
เงิน 113,600.00 บาท เนื่องจากซ้ำกับโครงการเชื่อมตอจากโครงการฯบริเวณ
บานคุณสายเพชร ถึงบานคุณประยูร 

2. โครงการกอสรางสะพานไมเชื่อมโปะ บริเวณบานคุณเหวา หมูท่ี 2 โปะไม ขนาด

กวาง 3 เมตร ยาว 5 เมตร สะพานไมเชื่อมโปะขนาดกวาง 1.20 เมตร ยาว       

7 เมตร จำนวนเงิน 261,038.87 บาท เนื่องจากเสาไฟเดิมหักเอียงจำเปนตอง

ปกเสาไฟยึดโปะใหม ทำใหงบประมาณท่ีขอจายขาดไวไมเพียงพอ 

3. โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.ศ.ล. บริเวณบานนายประสิทธิ์ หมูท่ี 8 

จำนวนเงิน 179,700.-บาท ขนาดกวาง 1.05 เมตร ยาว 43 เมตร เนื่องจากติด

ปญหาเรื่องสถานท่ีกอสราง 

4. โครงการจายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 2 เพ่ือสมทบการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน 374,063.00 บาท เนื่องจากขอยกเลิกโครงการ 

จึงขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพ่ือขอยกเลิกโครงการดังกลาว ขอบคุณครับ 

นายสนั่น คงวารี ตามท่ีทานนายก ไดเสนอญัตติขอยกเลิกโครงการจายขาดเงินสะสม จำนวน 4       

ประธานสภาฯ โครงการมีสมาชิกทานใดจะสอบถาม หรืออภิปรายหรือไม   

นางสาวรัฐรวี  หลักเพ็ชร  -โครงการท่ี 1  หมูท่ี 4 บานเลขท่ี 89 มันอยูในซอย แตบานคุณสายเพ็ชร เปนเสนเมน 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4   มันไมซ้ำกันนะคะ 

นายสนั่น คงวารี   ขอเชิญทานรองปลัด ชี้แจงครับ 

ประธานสภา 

 

 

พ.จ.อ.ปริญญา/... 
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พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร -กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ตามท่ีทานสมาชิก หมูท่ี 4 

รองปลัด อบต.   ไดหารือโครงการท่ีขอยกเลิก บริเวณบานเลขท่ี 89 หมู 4  จากการตรวจสอบโครงการ  

โครงการนี้จะซ้ำกับโครงการท่ี 10 ท่ีขอจายขาดไปเม่ือครั้งท่ี 3 คือโครงการกอสราง

สะพานทางเดินเทา ค.ส.ล. หมูท่ี 4 บานคุณสายเพ็ชร ถึงบานคุณประยูร ตรงนั้น

กำหนดระยะไว 68 เมตรแลว พอดีชางท่ีสำรวจ คนละคนกัน 

นางสาวรัฐรวี  หลักเพ็ชร  -แตบานเลขที 89 มันอยูมันอยูในซอยเล็กๆ แลวเลี้ยวเปนรูปตัว แอล อยูในซอย 

สมาชิกสภา หมูท่ี4 

นายไวยวุฒิ  หาญคุณากุล  -ขณะท่ีรอเอกสาร พิจารณาโครงการท่ี 2, 3, 4 ไปกอนเลย 

เลขานุการฯ สภา 

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร -เรียน ทานสมาชิกฯ ขออนุญาตชี้แจงไปทีละโครงการเลย นะครับ 

รองปลัด  อบต.   โครงการท่ี 1 รอแบบใหทานสมาชิกหมู 4 ไดดูวา ถูกตองหรือไมท่ียกเลิกไป 

    โครงการท่ี 2 คือโครงการโปะ บานคุณเหวา หมู 2 ตอนแรกท่ีขอสภาฯจายขาดไปเม่ือ 

ครั้งท่ี 3 ชางไมไดคิดเสาไฟไว แตเม่ือจะดำเนินการปรากฏวา เสาไฟท่ีจะใชของเดิม มัน

เอง เลยจำเปนตอง ปกเสาไฟใหม โดยจะเพ่ิมงบประมาณข้ึนมา  แตเนื่องจากใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีเราตั้งงบประมาณในขอบัญญัติไว 95,700,000 บาท 

ปรากฏวา ณ วันปจจุบันคือวันนี้ มีเงินเขามาแลว 101,000,000 บาท ใชไปแค

ประมาณ 76,000,000 บาท  จะมีเงินคงเหลือตามขอบัญญัติท่ีตั้งไว 95,700,000 

บาท อีก 16,000,000 บาท แตก็ยังใชจายไมหมด เพราะตองใชถึง 30 กันยายน  

ทางทานปลัด ในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณ และผม ไดปรึกษา หารือกัน ตามหลักการ

ใชงบประมาณ เราจะไมขอจายขาด แตจะขอโอนเงิน ในวาระตอไป จะไดเปนการใช

งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรมาใหคุมคา  

โครงการท่ี 3 โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.ส.ล. บานนายประสิทธิ์ หมู 8 

ท่ีสภาฯ ไดเห็นชอบจายขาดไป ครั้งท่ี 3 เม่ือทางกองชางจะดำเนินการกอสราง ตรงนี้

เปนการยายแนว เปนทางเดินเทา ค.ส.ล.ท่ีมันพัง ทางกองชางกำหนดวาจะยายแนวไป

อีกแนวหนึ่ง เนื่องตรงนั้นดินมันหลวม ปรากฏวาลูกเจาของท่ี จะสรางบาน ก็เลยไมให

กอสราง ทาง อบต.ก็เลยแกไขปญหา โดยทำทางเดินไมโดยการจางเหมา โครงการก็เลย

ตองถูกยกเลิกไป 

โครงการท่ี 4 ทางผูบริหาร ขอจายขาดเงินสะสม เพ่ือสมทบงบประมาณเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ ในการกอสรางศูนยเด็ก จายขาดครั้งท่ี 2/2566 เนื่องจาก อบต.นาเกลือได

ของบประมาณในการกอสรางศูนยเด็ก ขนาด 81-100 คน ในงบประมาณ 

2,800,000 บาท แตทางสำนักงบประมาณไดจัดสรรมาแค 51-80 คน คือใหจัดสรร

มาแค 2,400,000 บาท ซ่ึงเปนขนาดเล็ก ทางผูบริหารเลยขอจายขาดเพ่ิมเติม เพ่ือ

สมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน  374,063 บาท พอสภาฯเห็นชอบแลว ทาง  

อบต.ไดประกาศ/... 
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อบต.ไดประกาศดำเนินการประกวดราคา e-bidding ไปแลว 1 รอบ เม่ือวันท่ี 17 

มีนาคม 2566 ปรากฏวามีผูเสนอราคารายเดียว แตคุณสมบัติไมครบถวน ก็เลยยกเลิก

ประกาศ แตในประกาศนั้น ไดสงวนสิทธิ์ไว วาจะเรียกเงินทำสัญญาตอเม่ือไดรับอนุมัติ

ใหสมทบงบประมาณจากสำนักงบประมาณแลว  ตอมาก็รอ ระหวางรอ ก็มีการ

เปลี่ยนแปลงระบบจัดซ้ือจัดจาง ในระบบ EGP  ระยะ4 ไประยะ 5  ซ่ึงจะตองเริ่ม

กระบวนการใหม  แตก็รอแลวทางสำนักงบประมาณก็ยังไมอนุมัติงบประมาณมา       

จนสุดทายมีหนังสือเรงรัดมา จากหนังสือ ว 2113 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน  แจงวา        

ถาไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน ก็ใหสงงบประมาณคืน ภายในวันท่ี 9 มิถุนายน         

ก็จำเปนตอง คืนงบประมาณไป เราไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดทัน เคาเรงรัดและตอง   

กอหนี้ผูกพันใหทันวันท่ี 9 มิถุนายน เลยเปนเหตุผลใหตองขอยกเลิกการจายขาด      

ในครั้งนี้ดวย 

ขออนุญาตทานประธานชี้แจงนะครับ การยกเลิกโครงการจายขาดเงินสะสม เพ่ือจะทำ

ใหยอดเงินสะสมในระบบบัญชีเปนไปดวยความถูกตอง  จะไดยอดท่ีสามารถจายขาด

เงินสะสมครั้งตอไปไดอยางถูกตอง  จะมีเงินสะสมตัวหนึ่งท่ีกองคลัง จะตองทำงบเงิน

สะสมรอจาย  

กลับมาท่ีโครงการท่ี 1 เปนโครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.ส.ล. หมูท่ี 4  

ขนาดกวาง 2.10 เมตร ยาว 18.20 เมตร จำนวนเงิน 113,600 บาท ไมใชบริเวณ

บานเลขท่ี 89  บริเวณบานเลขท่ี 89 ยังอยู 

นายสนั่น คงวารี มีสมาชิกทานใดจะสอบถาม หรืออภิปรายหรือไม  ถาไมมีผมขอมติเครับ  

ประธานสภาฯ ถาไมมีแลว ใครเห็นควรยกการจายขาด 4 โครงการนี้ ยกมือครับ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ            6               เสียง 

    ไมเห็นชอบ         -              เสียง 

    งดออกเสียง        1             เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

5.2  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  2566 

นายสนั่น  คงวารี   - ดวยนายก อบต.นาเกลือ ไดเสนอญัตติตอประธานสภาฯ เพ่ือขออนุมัติโอน 

ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2566 ขอเชิญทานนายกชี้แจงครับ 

นายชาตรี   อวมสอาด - เรียนทานประธานสภาฯ ทานรองประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานเลขานุการ 

นายก อบต.นาเกลือ สภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายชาตรี  อวมสอาด  นายก อบต. นาเกลือ   

มีความประสงคเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป

งบประมาณ 2566 ครั้งท่ี 5  ไปตั้งจายเปนรายการใหม จำนวน  6  รายการ รวมเปน

เงิน 1,105,340.00 บาท  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ 

 

งบประมาณ/... 
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งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงิน

งบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

และขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทำให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจ

อนุมัติของสภาทองถ่ิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    สำนักปลัด 

1. -ขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ

ไฟฟาและวิทยุ คาจัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ขนาดกำลังสงไมเกิน 5 

วัตต ระบบ VHF/FM งบประมาณคงเหลือกอนโอน 43,950.00 บาท ขอโอนลด 

จำนวน 43,950.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 0 บาท 

-ขอโอนลดจากแผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบ

บุคลากร ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน หนา136 

งบประมาณตั้งไว 2,616,200.00 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 

421,500.00 บาท ขอโอนลด จำนวน 255,000.00 บาท  งบประมาณ

คงเหลือหลงัโอน 166,500.00 บาท 

-ขอโอนลดจากแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบลงทุน 

คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ประเภทคาจัดซ้ือเครื่องรับสงวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 

ขนาดกำลังสงไมเกิน 5 วัตต ระบบ VHF/FM งบประมาณคงเหลือกอนโอน 

35,310.00 บาท ขอโอนลด จำนวน 35,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ

หลังโอน 310.00 บาท 

-ขอโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบบุคลากร 

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง หนา136 งบประมาณตั้งไว 1,806,240.00 

บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 348,000.00 บาท ขอโอนลด จำนวน 

166,050.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 181,950.00บาท 

โดยโอนไป ตั้งจายรายการใหม แผนงานการบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ

ลงทุน หมวดคาครุภัณฑ หนา 109 ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  

รายการคาจัดซ้ือจอ LED เพ่ือประชาสัมพันธ พรอมอุปกรณติดตั้ง ชนิด LED FULL 

COLOR SWD DISPLAY  ขนาดไมนอยกวา 1.90 X 2.88 เมตร หรือไมนอยกวา 

5.53 ตารางเมตร ขอโอนเพ่ิมจำนวน 500,000.00 บาท 

 

กองศึกษา/... 
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กองการศึกษา 

2. ขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส ประเภทคาจัดซ้ือเครื่องพิมพเช็ค 

หนา 123 งบประมาณตั้งไว 40,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 

40,000.00 บาท  ขอโอนลด จำนวน 8,500.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง

โอน 31,500.00 บาท 

โดยโอนไป ตั้งจายรายการใหม   แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว คาจัดซ้ือ ตูเย็น

ขนาด 7 คิวบกฟุต ขอโอนเพ่ิมจำนวน 8,500.00 บาท 

3. ขอโอนลดจากขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบ

ลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส ประเภทคา

จัดซ้ือเครื่องพิมพเช็ค หนา 123 งบประมาณตั้งไว 40,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน 31,500.00 บาท ขอโอนลด จำนวน 

16,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 15,500.00 บาท  

โดยโอนไป ตั้งจายรายการใหม แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน คาจัดซ้ือเครื่องสแกน

ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000.00 

บาท ขอโอนเพ่ิมจำนวน 16,000.00 บาท 

    กองชาง 

4. ขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคา

ครุภัณฑ หนา 123 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส รายการคา

จัดซ้ือเครื่องพิมพเช็ค ตั้งไว 40,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 

15,500.00 บาท ขอโอนลดจำนวน 14,840.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง

โอนเปนเงินท้ังสิ้น 660.00 บาท 

โดยโอนไปเพ่ิม ตั้งจายรายการใหม เพ่ือสมทบโครงการกอสรางหมวดท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ปงบประมาณ 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง 

งบลงทุน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ หนา 

133 โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.ส.ล. บริเวณบานนางอมรรัตน 

เตาทอง เลขท่ี 234 หมูท่ี 5 ขอโอนเพ่ิมจำนวน 14,840.00 บาท 

5. -ขอโอนลดจากแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ หนา 109 ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง รายการ คาจัดซ้ือรถยนตกูภัยเคลื่อนท่ีเร็ว ตั้งไว 2,500,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน 42,000.00 บาท ขอโอนลดท้ังจำนวน 

ขอโอนลด/... 
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-ขอโอนลดจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย หนา155 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการแขงขัน 

ฟุตซอลตานภัยยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชนในเขตตำบลนาเกลือ ตั้งไว 

150,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 150,000.00 บาท ขอโอน

ลดท้ังจำนวน 

-ขอโอนลดจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ งบดำเนินงาน หมวดคาใชสอย หนา 159 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่อง

กับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการอนุรักษ

วัฒนธรรมทองถ่ินแหหลวงพอโตวัดสาขลา ตำบลนาเกลือ ตั้งไว 150,000.00 

บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 150,000.00 บาท ขอโอนลดจำนวน 

111,400.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเปนเงินท้ังสิ้น 38,600.00 

บาท 

โดยโอนไปเพ่ิม ตั้งจายรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          

งานกอสราง งบลงทุน หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสราง

สาธารณูปการ โครงการกอสรางสะพานไมเชื่อมโปะ  บริเวณบาน คุณเหวา หมูท่ี 2  

ขอโอนเพ่ิมจำนวน 303,400.00 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางโปะไมขนาด

กวาง 3 เมตร ยาว 5 เมตร สะพานไมเชื่อมโปะขนาดกวาง 1.20 เมตร ยาว 7 

เมตร  

6. -ขอโอนลดจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ งานศาสนา 

วัฒนธรรมทองถ่ิน หมวดคาใชสอย หนา 159 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการอนุรักษวัฒนธรรม

ทองถ่ินแหหลวงพอโตวัด  สาขลา ตำบลนาเกลือ ตั้งไว 150,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน 38,600.00 บาท ขอโอนลดท้ังจำนวน 

-ขอโอนลดจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน หมวดคาใชสอย หนา 160 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ภูมิปญญาทองถ่ินใหกับเด็กและเยาวชนในตำบลนาเกลือ ตั้งไว 100,000.00 

บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 80,118.00 บาท ขอโอนลดจำนวน 

80,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือท้ังสิ้น 118.00 บาท 

-ขอโอนลดจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถ่ิน หมวดคาใชสอย หนา 161 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการ 

ปฏิบัติ/... 
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ปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมใหกับผูบริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสวนตำบลเยาวชนและประชาชน 

ตั้งไว 70,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 70,000.00 บาท  

ขอโอนลดท้ังจำนวน 

-ขอโอนลดจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ หมวดคาใชสอย หนา 156 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬา ตั้งไว 40,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 40,000.00 

บาท ขอโอนลดท้ังจำนวน 

-ขอโอนลดจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดคาใชสอย หนา 153 ประเภท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ และวันสำคัญแหงชาติ ตั้งไว 

200,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 21,460.00 บาท ขอโอนลด

จำนวน 21,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเปนเงินท้ังสิ้น 460.00 

บาท 

-ขอโอนลดจากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดคาใชสอย หนา 153 ประเภท

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ ตั้งไว 80,000.00 บาท 

งบประมาณคงเหลือกอนโอน 13,668.00 บาท ขอโอนลดจำนวน 13,000.00 

บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนเปนเงินท้ังสิ้น 668.00 บาท 

โดยโอนไปเพ่ิม ตั้งจายรายการใหม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน

กอสราง งบลงทุน หมวด คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสราง

สาธารณูปการ โครงการกอสรางสะพานไมเชื่อมโปะ  บริเวณบาน  คุณแกะ หมูท่ี 6  

ขอโอนเพ่ิมจำนวน 262,600.00 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางโปะไมขนาด

กวาง 3 เมตร ยาว 5 เมตร สะพานไมเชื่อมโปะขนาดกวาง 1.20 เมตร           

ยาว 7 เมตร  

รวมงบประมาณท่ีขอโอนท้ังส้ิน 1,105,340.00 บาท 

นายสนั่น   คงวารี  -มีสมาชิกทานใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม เชิญครับ 

ประธานสภาฯ  

 

 

นางขวัญศิริ/... 
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นางขวัญศิริ  ณ นคร  - ขอเรียนถามทานประธานสภาฯ ไปท่ี ผอ.กองชาง โครงการบานคุณเหวา ท่ีเรายกเลิก

สมาชิกสภา หมูท่ี 8  ไป ยกเลิกไปดวยราคา 261,038.87 บาท แลวมาโอนเพ่ิมเปน 303,400.00บาท 

  เปนคาเสาไฟท่ีเราใชปกโปะใชหรือไมคะ มีก่ีตน ความสูงเทาไหร ราคาตนละเทาไหร 

 มันมีสวนตางอยู 42,361.13 บาท 

นายไวยวุฒิ  หาญคุณากุล  ใชเสาท้ังหมด 8 ตน ความสูงตนละ 12 เมตร  ราคาตอหนวย ตาม ปร.4 ประมาณ 

ปลัด อบต.   3,800 บาท ซ่ึงเปนราคาไมรวมคาแรง และภาษี เปนราคาท่ีสืบมาจากราคาทองตลาด 

ของกรมบัญชีกลาง เปนราคาท่ีเหมาะสมแลวครับ 

นายสนั่น  คงวารี   -มีสมาชิกทานใด จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีผมขอมติ รับรองการโอน 

ประธานสภาฯ   งบประมาณประจำป 2566 ในครั้งนี้ครับ 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ               6                  เสียง 

ไมอนุมัติ           -                  เสียง 
งดออกเสียง       1                 เสียง    (ประธานสภาฯ) 
 
5.3  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียังไมกอหนี้ผูกพัน 

นายสนั่น  คงวารี   -การพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณียังไมกอหนี้ผูกพันไวเบิกใน 

ประธานสภาฯ   ปถัดไป ขอเชิญนายกฯ 

นายชาตรี  อวมสอาด  -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือทุกทาน  กระผม 

นายก อบต.นาเกลือ  นายชาตรี  อวมสอาด นายกองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ขอเสนอโครงการขอ 

อนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ

เบิกจาย การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 “ขอ 59 ในกรณีท่ีมีรายจาย

หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจำเปนตองใช

จายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภา

ทองถ่ินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป”  เนื่องจากมีโครงการในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดิน

และสิ่งกอสราง ยังไมไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจำเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก 

จำนวน 3 โครงการ ไดแก 

1. โครงการขยายเขตติดตั้ งกลองวงจรปด หมู ท่ี3 หมู ท่ี4 หมู ท่ี5 และหมู ท่ี 7 

งบประมาณ 900,000.00 บาท 

2. โครงการจัดซ้ือจอ LED เพ่ือประชาสัมพันธ พรอมอุปกรณติดตั้ง ชนิด LED PULL 

COLOR SED DISPLAY ขนาดไมนอยกวา 1.92x2.88 เมตร หรือไมนอยกวา 

5.53 ตารางเมตร งบประมาณ  500,000.00 บาท 

3. โคราการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. ปองกันน้ำกัดเซาะบริเวณดานขางท่ีทำการ  

อบต.นาเกลือ งบประมาณ 4,145,000.00 บาท 

 

รวมเปนเงิน/... 
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รวมเปนเงินท้ังส้ิน 5,545,000.00 บาท (หาลานหาแสนส่ีหม่ืนหาพันบาทถวน) 

จึงขอแจงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ

กฎหมายตอไป 

นายสนั่น  คงวารี   -ตามท่ีนายก ไดเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน  

ประธานสภาฯ   3  โครงการ มีสมาชิกทานใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม เชิญครับ 

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร -เรียนทานประธานโครงการเข่ือน ค.ส.ล. ขณะนีไ้ดทำประกาศ และไดผูชนะการประมูล 

รองปลัด อบต.   แลว  แตยังไมไดลงนามในสัญญา เพราะวาการถมดิน ทำใหหลักเขตคาดเคลื่อน  มีการ 

แกไขแบบ เปนเหตุใหขอกันเงินไวกอน  

นายสนั่น  คงวารี   -มีสมาชิกทานใด จะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม ถาไมมีทานใดอภิปรายแลว 

ขอมติท่ีประชุมวาเห็นควรอนุมัติกันเงินไวเบิกในปถัดไปหรือไม  ขอมติครับ 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ.................6..............เสยีง 

    ไมอนุมัต.ิ............................เสยีง 

    งดออกเสียง.....1................เสยีง (ประธานสภาฯ) 
 

5.4 เรื่องพิจารณาขยายพระยะเวลาเบิกจายเงินงบประมาณประจำปงบประมาณ  

      พ.ศ. 2565 

นายสนั่น  คงวารี   -การพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาเบิกจายเงินปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนายกฯ  

นายชาตรี  อวมสอาด  -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือทุกทาน  กระผม 

นายก อบต.นาเกลือ  นายชาตรี  อวมสอาด นายกองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ขอเสนอโครงการขอ 

ขยายระยะเวลาการเบิ กจ าย เงินป งบประมาณ  พ .ศ . 2565  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย การฝากเงิน การเก็บรักษาและการ

ตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคสอง  “ กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง

แลว หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังมิไดดำเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยาย

เวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ิน หรือกรณีมีความจำเปนตองแกไข

เปลี่ ยนแปลงรายการดังกลาวท่ีทำให  ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือ

เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงิน

ไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถ่ินแลวแตกรณี และโครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงค

เดิมตามท่ีไดรับอนุมัติกันเงินไว"  เนื่องจากมีโครงการในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ

สิ่งกอสราง ยังไมไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจำเปนตองขยายระยะเวลาการจายเงินนั้น

ตอไปอีก จำนวน 4 โครงการ ไดแก 

 

1.โครงการ/... 
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1. โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.ส.ล. บริเวณบานนายลือชัย เพ็ชรเย็น เลขท่ี 

208 หมูท่ี 5  งบประมาณ 59,700.00 บาท 

2. โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.ส.ล. บริเวณบานนายทวี  เหลาเจริญ เลขท่ี 

233 หมูท่ี 5 งบประมาณ 136,420.00 บาท 

3. โครงการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.ส.ล. บริเวณบานนางอมรรัตน  เตาทอง 

เลขท่ี 234 หมูท่ี 5  งบประมาณ 143,700.00 บาท 

4. โครงการกอสรางศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขท่ี 333 หมูท่ี 1  ใน

บริเวณองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ  งบประมาณ 2,880,000.00 บาท 

          รวมเปนเงินงบประมาณ 3,219,820.00 บาท (สามลานสองแสนหนึ่งหม่ืนเกาพัน 

          แปดรอยย่ีสิบบาทถวน) 

จึงขอแจงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ

กฎหมายตอไป 

นายสนั่น   คงวารี  -ตามท่ีนายกเสนอญัตติขอขยายระยะเวลาการเบิกจายเงินไวเบิกปถัดไป หรือไม 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญครับ 

นางขวัญศิริ ณ นคร  -โครงการพวกนี้คือทำไมทันหรืออยางไร จึงตองขอขยายระยะเวลา 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8 

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร -โครงการท่ี 1, 2, 3 ทางกองชางไดสงโครงการไปท่ีกองคลังแลว ในชวงแรกไมสามารถ 

รองปลัด อบต.   หาผูรับจางได  จึงไดสงเรื่องกลับมาทบทวน  โครงการท่ี 1 บานนายลือชัย  เพ็ชรเย็น 

ปจจุบันยังหาผูรับจางไมได เนื่องจากอยูไกล ใหชางทบทวนแลว ก็บอกวาราคานี้ 

ถูกตองแลว  โครงการท่ี 2 บานนายทวี  เหลาเจริญ หาผูรับจางไดแลว แตผูรับจางยังไม

วาง  โครงการท่ี 3 บานนางอมรรัตน  เตาทอง ไดขอโอนงบประมาณป 2566 สมทบ

ไปอีก 14,840 บาท ตามท่ีสภาเห็นชอบไปแลวเบื้องตน โครงการนี้หาผูรับจางไดแลว   

แตงบประมาณไมเพียงพอ แตเม่ือโอนแลวงบประมาณท่ีสามารถจางได คือ 143,700 

บาท ซ่ึงเจาหนาท่ีพัสดุแจงวาหาผูรับจางไดแลว แตยังไมไดมาเซ็นสัญญา โครงการท่ี 4 

โครงการสรางศูนย ปภ. โครงการนี้ก็เกือบเสร็จแลว แตเปนการกำหนดราคากลางทาง

อิเล็กทรอนิก นายชางก็ไดทำแลว แตเกิดความขัดของทางระบบ EGP จึงทำใหงานลาชา

ลงไป เปนเหตุผลใหตองขอขยายเวลาเบิกจายเงิน ออกไปอีก 1 ปงบประมาณ 

นางขวัญศิริ  ณ นคร  -เม่ือเราขยายเวลาออกไปอีก 1 ปงบประมาณ ราคาจะเปลี่ยนไปหรือไม  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 8  ปริมาตรคงเดิม แลวราคาจะเปลี่ยนหรือไม ตามราคากลาง 

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร -ไมเปลี่ยนแลว เพราะวา โครงการบานนายทวี  เหลาเจริญ และนางอมรรัตน เตาทอง 

รองปลัด อบต.   ไดผูรับจางแลว เพราะนัดเซ็นสัญญาวันท่ี 26 กันยายน สวนโครงการกอสรางศูนย ปภ.  

นี้ อีกหนึ่งเหตุผลคือ อยากใหโครงการเทลานคอนกรีตใกลคบการคืนเงินค้ำดวย ก็เปน 

 เหตุผลท่ียังไมไดทำ 

นายชัยวัฒน/... 
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นายชัยวัฒน  ฟุงสวาท  -เรียนทานประธานสภาฯ ทานผูบริหารและหัวหนาสวนราชการทุกทาน  ผมขอ 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7  สอบถาม ผอ.กองชาง วา ณ ขณะนี้ใครเปนคนคิดราคาประมาณการกอสราง 

นายภูมิพิพัฒน  ไชยภูมิ  -ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถาม ตามคำสั่ง ก็จะมีผมกับชางอีส เราจะแบงหนาท่ี 

ผอ.กองชาง   กันโดยสวนมาก ผมในฐานะผูอำนวยการกองชาง จะดูงานคลุมท้ังหมด  งานรองเรียน 

ตาง ๆ ซ่ึงเปนหนาท่ีของผม  ชางอีสก็จะประมาณราคา และควบคุมงาน ถาผมมีเวลา 

ผมก็จะชวยประมาณการราคา และควบคุมงาน สวนมากจะเปนชางอีส ท้ังนี้ท้ังนั้น 

หลักการประมาณการราคา ตองยึดราคาพาณิชยจังหวัดเปนหลัก สวนท่ีไมมีในราคา

พาณิชยจังหวัด ใชราคาสืบจากทองถ่ิน  

นายชัยวัฒน  ฟุงสวาท  ผมขอถามตอ ความหนาของงานท่ีเทประมาณก่ีเซ็น  ใชเหล็กไวรเมช ก่ีมิลลิเมตร 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 

นายภูมิพิพัฒน  ไชยภูมิ  -หมายถึงสะพานทางเดินเทาใชหรือไมครับ  ทางเดินเทาตามแบบ ก็จะมีแผนพ้ืน 

ผอ.กองชาง   หนา 5 ซม. เทคอนกรีตทับหนา หนา 5 เซ็น โดยปกติภาพรวมจะหนา 10 เซ็น  

ใชเหล็กไวรเมชเสริม เปนเหล็กขนาด 4 มิลลิเมตร เปนเหล็กตะแกรง ความหนา      

ของตะแกรง 20x20 เซ็น  ซ่ึงตอไปนี้เราจะใชเหล็กไวรเมชขนาด 6 มิลลิเมตร ให

เหมือนกับท่ีอ่ืน ซ่ึงจะมีความแข็งแรงทนทานมากกวา  

นายชัยวัฒน  ฟุงสวาท  เม่ือสมัย 10 ปท่ีแลว เหล็กไวรเมช 6 มิลลิเมตร หนา 7 เซ็น แลวตอมายิ่งทำ รูสึกวา  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7  ยิ่งแย  แลวอีกอยางหนึ่งคือ ซ้ือวัสดุรานเดียวกัน ทองถ่ินอ่ืน ในคลอง เทศบาลแหลมฯ 

    อบต.แหลมฯ ทำไมเคาราคาดีกวาเรา ของเราทำไมชางถึงไมมารับงาน เพราะราคามัน 

ไมได ขอให ผอ. พิจารณาตรงนี้ดวยครับ 

นายภูมิพิพัฒน  ไชยภูมิ  -ตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน ท่ีผมไดยายมาทำงานท่ีนี่ ผมก็ดูขอมูลตาง ๆ ซ่ึงพ้ืนท่ีเดิมของผม 

ผอ.กองชาง   ไมมีงานประเภทนี้ เพราะเราจะอยูพ้ืนท่ีดินเข็ง เชิงเขา ประมาณนี้ ซ่ึงพ้ืนท่ีเดิมๆท่ี 

ทำงานมา 24 ป ไมสามารถตอกเข็มได สวนมากเปนดินแข็ง ตอกเสาเข็มไมลง ซ่ึงเปน 

งานใหมสำหรับผม เทากับผมผลิกอีกดานหนึ่งเลยท่ีมาทำงานท่ีนี่ ตามท่ีทานสมาชิกได 

สอบถามมาหลายครั้ง เม่ือสักครู ผมจะเคลียรปญหาใหสมาชิกไดรับทราบคือ  บาง

โครงการผมไมไดประมาณราคา ซ่ึงจะเปนโครงการท่ีทำมากอนท่ีผมจะมา เอามา

ทบทวนราคากลางใหม เพ่ิมงบประมาณเขาไป ในสวนท่ีผมไดรับผิดชอบ สำรวจ

ออกแบบ และประมาณราคาผมจะสามารถตอบไดท้ังหมด  อยางเชนโครงการท่ีเรา

ยกเลิก หมู 8 บานนายประสิทธิ์  โครงการนี้ผมเปนคนสำรวจเอง จะชี้แจงไดเลย 

เพราะวา ตอนแรกคุณลุงประสิทธิ์ จะใหกอสรางตามแนวเขตแดน ตอนท่ีเราไปสำรวจ 

พอเราประชุมสภาผาน ลูกสาวเคาจะสรางบาน ลุงประสิทธิ์เลยขอยกเลิก ขอใหกลับมา

ทำเปนสะพานไมทางเดิม ผมจะสามารถรูขอมูลท้ังหมด สามารถชี้แจงไดท้ังหมด  มี

อะไรท่ีสมาชิกสงสัย สามารถสอบถามได สวนท่ีผมมีความรู และผมจะหาขอมูลเพ่ิมเติม

มาตอบใหครับ ขอบคุณมาก 

นายชัยวัฒน/... 
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นายชัยวัฒน  ฟุงสวาท  -ขอขอบคุณ ทาน ผอ. ท่ีไดชี้แจง  ผมขอฝากนายกดวยนะครับ ใหกำชับนายชาง  

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7  ใหคิดราคา เพราะท่ีผานมางานไมเดินเลย  

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร -ขออนุญาตทานประธานสภาฯ เรียนชี้แจงเพ่ิมเติม โครงการกอสรางในปงบประมาณ 

รองปลัด อบต.   พ.ศ. 2566 ทางกองชางไดดำเนินการโครงการแลวเสร็จ ณ ปจจุบัน 26 โครงการ  

ซ่ึงผมคิดวาไมนอยเลย สำหรับบุคลากรท่ีมีอยูเพียงเทานี้  แตในสิ่งท่ีทานสมาชิกสภาได

เสนอความเห็นมา เรื่อง เหล็กไวรเมช อันนี้ก็เห็นดวย เนื่องจากปจจุบันกับอดีต  เพราะ

อดีตใชเดินอยางเดียว แตปจจุบันนี้รถมอเตอรไซคข้ึนไป  และท่ีกองชางไดปรับปรุงคือ

ระยะทาง เดิมเคยทำ 3 เมตร ปรับปรุงแกไขเปน 2.50 เมตร  ตอไปผมไดแจงชางฝน

แลวเรื่อง เหล็กไวรเมช ตอไปใหใช 6x6 สวนเททับหนา 7 เซ็น ตองดูฐานรากดวยอีก

สวนหนึ่ง  

นายภูมิพิพัฒน  ไชยภูมิ  ตอนนี้เรามีแนวคิดวา จากท่ีทานรองแจง เม่ือกอนเสาเข็มเราหางกัน 3 เมตร ซ่ึง     

ผอ.กองชาง   เม่ือกอนเปนแคทางเดิน แตพอรถมอเตอรไซคข้ึนไปวิ่ง เราปรับเขามาเปน 2.50 เมตร 

ความหาง ความแตกตาง จะม่ันคงแข็งแรงข้ึน สามารถทำไดครับ เททับหนา 7 เซ็น 

จะเอาไปปรับแบบท้ังหมดท่ีจะมีการพัฒนาตอไปขางหนา  

นายสนั่น  คงวารี   -ตอไปเปนการลงมติถาไมมีทานใดอภิปรายแลวขอมติท่ีประชุมวาเห็นควรอนุมัติ

ประธานสภาฯ   ขยายระยะเวลาการเบิกจายเงินไวเบิกในปถัดไปหรือไม ขอมติครับ 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ....................6............เสียง 

    ไมอนุมัต.ิ............................เสยีง 

    งดออกเสียง...........1.........เสยีง (ประธานสภาฯ) 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายสนั่น  คงวารี   -สมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทานใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ถามีเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร -กอนอ่ืน ตองขอขอบคุณสภา ท่ีใหความเห็นชอบท้ังกันเงิน และขยายระยะเวลาเบิก

รองปลัด อบต.   จายเงิน และท่ีสภาไดติติง หรือท่ีไดพิมผิดบางก็ดี  จะไดปรับปรุงตอไป ถาโครงการท่ี 

สภาไดเห็นชอบในการกันเงินและขยายระยะเวลาเบิกจายเงินไปแลว และกองคลัง 

สามารถกอหนี้ผูกพันไดทันภายใน 30 กันยายน ก็จะเรียนใหสภาทราบอีกครั้งหนึ่ง 

นายสนั่น  คงวารี   -สมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทานใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ถามีเชิญครับ 

ประธานสภาฯ   ถาไมมีวันนี้ไดประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแลวตองขอขอบคุณทาน 

สมาชิก คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอปดประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา    15.30  น. 

                                  ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

(นายไวยวุฒิ   หาญคุณากุล) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 



-15- 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 

                                   ประธานกรรมการ 

(นายชัยวัฒน   ฟุงสวาท) 

สมาชิกสภา อบต.นาเกลือ หมูท่ี 7 

                                      กรรมการ 

(นางสาวรัฐรวี   หลักเพ็ชร) 

สมาชิกสภา อบต.นาเกลือ หมูท่ี 4 

                                    กรรมการ 

(นางขวัญศิริ  ณ นคร) 

สมาชิกสภา อบต. นากลือ  หมูท่ี 8 

 

 

 สภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย..สามัญ.....สมัยท่ี..สี่....

ครั้งท่ี....1...เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม  2566  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง       

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 

 (นายสนั่น     คงวารี) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 


